

Số: / BC-UBND Xã Quang Trung, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện luật Thanh niên và công tác Thanh niên năm 2023

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn

Thực hiện Công văn số 3293/UBND-NV ngày 03/10/2023 của UBND Thị xã Bim Sơn về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên và công tác Thanh niên năm 2023; Ủy ban nhân dân xã Quang Trung báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện luật Thanh niên và công tác Thanh niên năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2023

1. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật thanh niên, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 16/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Sau khi được tiếp thu nội dung của Luật và các văn bản của cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện trách nhiệm đối với thanh niên; từ đó việc triển khai, thực hiện các chủ trương chính sách đối với thanh niên tại địa phương ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Công tác tuyên truyền về Luật thanh niên

UBND xã Quang Trung xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên là hết sức quan trọng, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho Nhân dân về vai trò của thanh niên, vì vậy đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Luật Thanh niên, Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên cho các đối tượng là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, qua đó việc nhận thức và chỉ đạo về công tác thanh niên đã được quan tâm bằng những chương trình

hành động và bằng những biện pháp cụ thể, công tác giáo dục và chăm lo đến thanh niên trên địa bàn xã ngày càng có nhiều tiến bộ. Đặc biệt là chăm lo đến đội ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên để trở thành lực lượng đi đầu trong việc chăm lo, bảo vệ các lợi ích chính đáng của thanh niên, giáo dục thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm đối với tổ quốc, động viên thanh niên tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Thông qua Luật thanh niên và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân xã, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các phong trào tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã; xem xét giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã.

Các nội dung hoạt động giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng sống cho thanh niên và thực hiện lối sống lành mạnh thông qua các loại hình trao đổi, đối thoại, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Việc tuyên truyền thông qua các kênh thông tin đại chúng được khai thác một cách hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và xã hội. Đài truyền thanh xã và các thôn thường xuyên phát tin bài về công tác thanh niên.

3. Việc triển khai Nghị quyết HĐND Tỉnh về công tác thanh niên

Ngay sau khi được tiếp thu nội dung Nghị Quyết của HĐND Tỉnh về công tác thanh niên, UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể các bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và các thôn về nội dung của Nghị Quyết.

4. Việc tổ chức hội nghị đối thoại với Thanh niên năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND xã Quang Trung về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã năm 2023. Ngày 24/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã chủ trì hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Quang Trung năm 2023 với chủ đề "Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa". Tại buổi đối thoại có 2 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên các chi đoàn trên địa bàn xã. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề: Hỗ trợ chính sách vay vốn để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; những giải pháp gì để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay... đây đều là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng và thiết thực của thanh niên.

Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 đã được diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia đối thoại của đoàn viên thanh niên. Hội nghị được nghe 2 lượt phát biểu với 2 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên liên quan đến chủ đề đối thoại và được trả lời theo hướng bám sát các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tình hình thực tế tại xã. Thông qua nội dung trả lời, giải đáp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã thông tin các chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách đã làm, đang làm và một số chính sách sẽ làm để đoàn viên thanh niên tiếp cận và vận dụng trong quá trình khởi nghiệp.

Đây là dịp cho đoàn viên, thanh niên xã được gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo UBND xã để trình bày những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, qua đó cống hiến sức trẻ trong tham gia xây dựng xã Quang Trung ngày càng phát triển.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2023

1. Công tác triển khai Luật Thanh niên

1.1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản: xây dựng kế hoạch về việc triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn xã Quang Trung và được triển khai thường xuyên từ năm 2021. Qua đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị trong thực hiện nhiệm vụ về Chiến lược phát triển thanh niên, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện, phát huy vai trò của thanh niên. Ngoài ra, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên: sau khi Luật Thanh niên được ban hành, các văn bản hướng dẫn thực hiện một số điểm mới của Luật Thanh niên có hiệu lực, UBND xã đã chỉ đạo Đài truyền thanh xã chủ động phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Thị xã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên sóng truyền thanh của xã để cán bộ, công chức và Nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ về các điểm mới của Luật Thanh niên và Chương trình phát triển Thanh niên trên địa bàn xã. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như tổ chức lồng ghép tuyên truyền Luật Thanh niên thông qua các đợt tham gia sinh hoạt chuyên đề về thanh niên tại Chi đoàn các thôn; 95% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, nghiên cứu về Nghị quyết, Chương trình hành động của xã. Thông qua sinh hoạt Chi đoàn, đã có hơn 200 lượt đoàn viên, thanh niên được tư vấn, định hướng nghề, giới thiệu việc làm.

1.3. Kết quả thực hiện các quy định của Luật thanh niên trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

- **Trong học tập:** tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục: Chính trị tư

tưởng, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân cho thanh thiếu niên; tham gia tích cực các hội thi do Thị xã tổ chức như: hội thi “Thanh niên hát về quê hương Thanh Hóa”, hội thi “Thanh niên với văn minh đô thị”...thu hút đông đảo thanh niên tham gia, có hiệu quả cao trong công tác giáo dục.

- **Trong hoạt động khoa học, công nghệ:** hàng năm tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo do Trung ương Đoàn phát động nhằm tìm kiếm những ý tưởng hay, có khả năng ứng dụng vào thực tế, được đoàn viên thanh niên vào cuộc tích cực và mang lại hiệu quả cao về kinh tế và kỹ thuật.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội cho đoàn viên, thanh niên tham gia; hàng năm tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo chỉ tiêu đơn vị máu an toàn.

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Phong trào “*Thanh niên tình nguyện*” ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, thu hút nhiều đối tượng tham gia, thực sự trở thành môi trường rèn luyện tốt cho thanh niên, đồng thời đã có nhiều đóng góp thiết thực cho các địa phương và nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- **Trong lao động, giải quyết việc làm:** các hoạt động truyền thông, hướng nghiệp cho thanh niên được thực hiện thường xuyên. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa bàn dân cư tùy theo điều kiện cụ thể được hình thành.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn thông qua ngân hàng Chính sách, tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thực hiện công văn số 1043 /UBND-LĐTĐBXH ngày 12 tháng 4 năm 2023 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm cho thanh niên giai đoạn 2020-2022. UBND xã Quang Trung đã rà soát, thống kê thực trạng việc làm của thanh niên giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn xã, kết quả cụ thể như sau: Toàn xã có 846 người trong độ tuổi thanh niên (từ 16- 30 tuổi), số thanh niên có việc làm năm 2022 là 744 người, lao động tập trung làm việc ở các khu vực: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước hoặc kinh doanh, buôn bán, số lao động khác phát triển kinh tế hộ gia đình hoặc làm nông nghiệp; tỷ lệ thanh niên có việc làm/ tổng số thanh niên chiếm 87,9%, chia ; số thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 78 người.

- **Trong bảo vệ Tổ quốc:** Thanh niên được cử tham gia các chương trình

giáo dục Quốc phòng- an ninh; thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được tạo điều kiện giới thiệu việc làm hoặc tiếp tục trở về đơn vị đã công tác trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- **Trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí:** ủy ban nhân dân Xã đã phối hợp với đoàn xã và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội thi nghi thức đội và Dân vũ hè 2023 cho thanh thiếu niên; tham gia hội trại hè do Thị xã tổ chức với chủ đề tự hào truyền thống tiến bước lên Đoàn.

- **Trong bảo vệ sức khỏe và hoạt động thể dục, thể thao:** tổ chức hoạt động thể dục, thể thao nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất, cho thanh niên như : bóng chuyền hơi,

- Trong hôn nhân và gia đình

Tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập, hướng nghiệp cho thanh niên, tư vấn sức khỏe giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình, trang bị kiến thức hiểm họa và cách phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tránh các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường....

- **Trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội:** tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, đề án của xã; sự tham gia ý kiến, góp ý, tham mưu của tổ chức Đoàn đã thấy rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội của thanh niên đối với việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn xã cơ bản tốt.

- Trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Thanh niên là nguồn lao động chính của xã hội, tạo ra nhiều cơ hội mới để phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. UBND xã đã xây dựng kế hoạch chăm lo lợi ích cho thanh niên, phát huy vai trò làm chủ của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội .

- Chính sách đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo

Người khuyết tật là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Đảng và Nhà nước ta dành rất nhiều sự quan tâm cho đối tượng này. Người khuyết tật gặp nhiều khó khăn, nhất là trong vấn đề huy động các nguồn lực từ xã hội trợ giúp họ hòa nhập cộng đồng cũng như phát huy tiềm năng của chính người khuyết tật.

Lãnh đạo xã hết sức quan tâm và chăm lo tới thanh niên khuyết tật mà chủ yếu là tập trung vào các chương trình hỗ trợ người khuyết tật ở vấn đề an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục dạy nghề và hướng nghiệp, giáo dục hòa nhập...Tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm từ ngân hàng chính sách – xã hội Thị xã cho đối tượng sau cải tạo: 6 người.

2. Hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong trên địa bàn Xã theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ

về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong quy định tại Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; kiến nghị, đề xuất về mô hình tổ chức thanh niên xung phong cho phù hợp với giai đoạn hiện nay

2.1. Hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong trên địa bàn xã theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

Tổng số hội viên của Hội cựu TNXP xã tính đến nay là có 43 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội thôn.

Hội cựu thanh niên xung phong thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Thanh niên. Theo đó, thanh niên xung phong xã thực hiện các nhiệm vụ: tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ theo quy định của pháp luật.

2.2. Việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong quy định tại Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

UBND xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung của Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; tạo điều kiện cho thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện các chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm, cơ chế vay vốn, học tập... Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định; thực hiện việc khen thưởng đối với các trường hợp đội viên thanh niên xung phong có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng đối với thanh niên tình nguyện có nhiều cống hiến, đóng góp cho hoạt động tình nguyện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2.3. Đánh giá thực trạng thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế sau năm 1975

Hội cựu TNXP tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng, học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh”; Việc làm này đã góp phần thấm nhuần sâu sắc về lời dạy, hình ảnh của Bác với các tầng lớp trong xã hội, với cựu TNXP trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước.

Tổ chức các hoạt động trong cựu TNXP với tinh thần “Tuổi trẻ xông pha, tuổi già gương mẫu” để tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cựu TNXP tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nêu cao ý thức trách nhiệm giáo dục con cháu và làm nòng cốt tham gia các phong trào xã hội: “Xây dựng đô thị văn minh”; “Người Việt Nam tự hào, ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phong trào bảo vệ môi trường sống” góp phần làm trong sạch đường phố, xóm làng; “Phong trào an ninh trật tự - an toàn giao thông”... Hội đã tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ để nêu cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.4. Kết quả thực hiện việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

Thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC; UBND Xã đã triển khai thực hiện về việc giải quyết chế độ chính sách đối với Thanh niên xung phong theo quy định. Đồng thời, hàng năm trên cơ sở chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Thanh niên xung phong xã xây dựng, UBND xã bố trí kinh phí để Hội đảm bảo duy trì hoạt động. Thường xuyên thực hiện công tác thống kê số liệu và đề xuất chế độ chính sách đối với Thanh niên xung phong khắc phục hậu quả sau chiến tranh, xây dựng kinh tế, đồng thời tiếp tục rà soát lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong trên địa bàn xã; Hiện nay trên địa bàn xã có tổng số 01 đối tượng Thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp hàng tháng, 05 đối tượng TNXP là hưu trí, 03 đối tượng TNXP là thương binh, 19 đối tượng TNXP hưởng chế độ trợ cấp một lần, 10 đối tượng TNXP chưa được hưởng, 04 thân nhân của TNXP hưởng trợ cấp một lần do đối tượng TNXP đã mất.

2.5. Kết quả tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác thanh niên

Hiện nay, công chức làm công tác thanh niên là kiêm nhiệm và chưa được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh niên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo sự chuyển biến trong

công tác thanh niên trên địa bàn xã; một số vấn đề bức xúc của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn như: vốn vay, vấn đề việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên không ngừng được mở rộng, trình độ lý luận chính trị ngày một nâng cao; các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ... qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, thực sự đã phát huy quyền và nghĩa vụ của thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả đó làm cơ sở và tiền đề quan trọng để thanh niên trong xã tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

2. Những tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên có lúc còn chậm và chưa thường xuyên.

Chất lượng lý luận chính trị của đội ngũ thanh niên về quan điểm, lập trường, chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa của thanh niên còn hạn chế.

Các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên còn chung chung, thiếu tính cụ thể, nội dung các, điều khoản về quyền và nghĩa vụ của thanh niên còn mang tính kêu gọi hơn là tính quy phạm pháp luật; cơ chế bảo đảm cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thanh niên chưa chặt chẽ, mang tính hình thức, khó áp dụng trong thực tiễn.

Tính tư duy, sáng tạo, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế, tình trạng vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội trong thanh niên diễn biến phức tạp.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan

Các quy phạm trong Luật Thanh niên còn chung chung, chưa sát với các đối tượng thanh niên, chưa phù hợp với thực tiễn. Các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên còn chậm được ban hành và chưa đầy đủ gây khó khăn trong quá trình thực hiện Luật.

Kinh phí dành cho công tác triển khai, phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên còn hạn chế.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Công tác tuyên truyền về Luật Thanh niên còn có những hạn chế nhất định, nhiều thanh niên còn chưa biết về quyền lợi, nghĩa của mình được quy định trong Luật Thanh niên.

Công tác tổ chức tập hợp vận động thanh niên của tổ chức đoàn chưa theo

kịp tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, việc vận động thành lập tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung biên chế chuyên trách làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên khắc phục tình trạng giao kiêm nhiệm như hiện nay.

2. Đề nghị mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ cho công chức làm công tác thanh niên.

Trên đây là báo cáo tình, kết quả triển khai thực hiện luật Thanh niên và công tác Thanh niên năm 2023; UBND xã Quang Trung báo cáo UBND Thị xã Bim Sơn theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng